

COUNT US IN
2020

There's Power In
Being Counted



COUNTUSIN2020.ORG

กำหนดระยะเวลาการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020

คุณมีข้อสงสัยใช่ไหม? โทรหาสายด่วน การสำรวจสำมะโนประชากรที่ โทร. 844-2020-API สำหรับภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.CountUsIn2020.org/hotline เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

	เป้าหมายของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร	คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้การสำรวจสำมะโนประชากรบรรลุเป้าหมาย
ฤดูร้อนปี 2019 - เดือนมีนาคม 2020 -- สร้างความตระหนักรู้และให้การศึกษา		
เดือน มกราคม – เดือน พฤศจิกายน 2019	เปิดสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร > 200 สำนักงานในเขตพื้นที่	เริ่มการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และให้ การศึกษา: บอกชุมชนของคุณเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโน ประชากรและความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การสำรวจสำมะโนประชากร! แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน สำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 กับชุมชนของคุณและช่วยสมาชิกในชุมชนสมัครงาน
เดือน กันยายน 2019 และ หลังจาก นั้น	สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรรับสมัคร และจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อสำรวจสำมะโนป ระชากรภาคสนาม	รณรงค์ให้ความรู้และการศึกษา แบ่งปันโอกาสในการทำงานและให้ความ ช่วยเหลือในการสมัครงาน
เดือน มกราคม 2020	การปฏิบัติการให้ความรู้ในรัฐอะแลสกา	รณรงค์ให้ความรู้และการศึกษาต่อ <ul style="list-style-type: none">แบ่งปันความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก การสำรวจสำมะโนประชากรและเชื้อ ชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตอบ แบบสอบถามสำมะโนประชากรติดต่อสื่อมวลชนและโพสต์ในสื่อ สังคมออนไลน์วางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการ เข้าถึงสมาชิกในชุมชนมากขึ้นวางแผนการออกสำรวจสำมะโน- ประชากร

		<ul style="list-style-type: none"> อธิบายวิธีการสำรวจสำมะโนประชากรและวิธีการตอบแบบสอบถามได้อย่างไร <p>วางแผนการลงพื้นที่สำรวจสำมะโนประชากรในระยะต่อไป ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสำมะโนประชากร</p>
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2020 --- ประชาชนตอบแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากร		
9 มีนาคม 2020	<p>โทรศัพท์ฟรีเพื่อขอความช่วยเหลือในการทำแบบสำรวจสำมะโนประชากร</p> <p>ภาษาที่ให้บริการได้แก่ ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น คือ ภาษาจีน (แมนดารินและกวางตุ้ง), ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาตากาล็อก และภาษาเวียดนาม</p>	<p>ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลความช่วยเหลือในการทำแบบสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งให้บริการแล้ววันนี้ ทางโทรศัพท์ฟรี</p>
12-20 มีนาคม 2020	<p>สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรส่งเอกสารไป ยังทุกครัวเรือน พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตอบแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต (รวมถึงรหัสเฉพาะประจำครัวเรือน) และแหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือด้านภาษา ทางสำนักงานจะเริ่มการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกับการส่งเอกสารครั้งที่ 1 นอกจากนี้ทางสำนักงานจะส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังครัวเรือนที่คาดว่าจะไม่สามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมด</p>	<p>รณรงค์สมาชิกในชุมชนให้ตอบแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากร:</p> <ul style="list-style-type: none"> พูดคุยกับชุมชนของคุณเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร แบ่งปันใบปลิวและแผ่นข้อมูล ดำเนินการด้านสื่อมวลชนและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่อ สำรวจในพื้นที่ที่นับยาก
16-24 มีนาคม 2020	<p>สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจะส่งจดหมายแจ้งเตือนความจำไปยังครัวเรือนที่ยังไม่ได้ตอบ แบบสอบถาม</p>	<p>ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม:</p>

26 มีนาคม - 3 เมษายน 2020	สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจะส่งไปรษณียบัตรแจ้งเตือนความจำไปยังครัวเรือนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม	<ul style="list-style-type: none"> • จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ • ให้โอกาสแก่ประชาชนในการขอความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากร • ดำเนินการด้านสื่อมวลชนและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ต่อ <p>ออกรณรงค์ในพื้นที่ที่อาจให้ความร่วมมือน้อยด้วยการเคาะประตู การจัดทำมีโทรศัพท์หาประชาชนเป็นกลุ่มและกิจกรรมอื่น ๆ</p> <p>ข้อแนะนำ: หากมีใครที่ไม่รู้หมายเลข ID ของตัวเองในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ พวกเขา ก็สามารถส่งคำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรได้โดยแจ้งที่อยู่ของตนเอง</p>
1 เมษายน 2020	วันสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 อย่างเป็นทางการ!	
8 - 16 เมษายน 2020	สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจะส่งจดหมายเตือนความจำและแบบฟอร์ม	
20 - 27 เมษายน 2020	สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจะส่งไปสการ์ดเตือนความจำสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้าย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตอบรับแบบสำรวจในวันที่ 12 พฤษภาคม 2020	

เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 2020 --- การแจ้งเตือน และระยะติดตามผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม

4 พฤษภาคม 2020	สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรระบุว่าใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามการกลับมาถึงสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร	<p>กระตุ้นให้ประชาชนตอบแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากรหากยังไม่ได้ส่งกลับมา</p> <p>ประชาชนยังคงสามารถตอบแบบสำรวจในช่วงเวลานี้ โดยทางออนไลน์, ทางโทรศัพท์ หรือโดยการส่งแบบสำรวจกระดาษกลับมา</p> <p>ตอบคำถามสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร และบรรเทาความกลัวว่าเหตุใดพนักงานสำรวจสำมะโนประชากรจึงอาจมาเยี่ยมครอบครัวของพวกเขาหากพวกเขาไม่ได้ตอบแบบสอบถาม</p>
เดือน พฤษภาคม - เดือน กรกฎาคม 2020	<p>สำนักสำรวจสำมะโนประชากรได้ส่งเจ้าหน้าที่สำมะโนประชากรไปเยี่ยมครัวเรือนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจในพื้นที่ที่มีนักศึกษาวิทยาลัยซึ่งอาศัยอยู่นอกมหาวิทยาลัยจำนวนมาก กระบวนการนี้จะเริ่มเร็วขึ้นในเดือนเมษายน</p> <p>แบบฟอร์มออนไลน์และสายด่วนให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากรยังคงมีให้สำหรับผู้ที่จะส่งแบบสอบถาม</p>	

ระยะหลังจากได้รับแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากร

เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 2020	การสำรวจหลังการแจกนับเพื่อวัดข้อผิดพลาดใ ห้ครอบคลุม (ผู้ที่พลาดการนับหรือมีการนับ มากกว่าหนึ่งครั้ง) ในการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020	
31 ธันวาคม 2020	กำหนดวันที่สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร ต้องรายงานผลรวมจำนวนประชากรของรัฐ ให้ประธานาธิบดีเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสร รงงบประมาณ	

คุณสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร
รวมถึงเอกสารแสดงข้อเท็จจริงสำหรับสมาชิกในชุมชนและองค์กรชุมชนได้ที่
www.CountUsIn2020.org/resources